
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 2 
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
************************* 

ผู้มาประชุม 
  1. นายนพรัตน์   พรมทา   ประธานสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
 2. นายอรรถพล  ศรีนวล    รองประธานสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
 3. นายทองจันทร์ กงล้อม   สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1/เลขานุการสภาฯ 
 4. นายชาญชัย  วิชาชัย   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 1 
  5. นายบุญส่ง  มีศรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 1 
 6. นางสาวศศิกานต์ หอมทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 1 
  7. นายกิตติกวิน  มนตรี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 1 
 8. นายวินัย  จอมภู   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 1 
 9. นางสาวพรรณนิภา บุญจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 2 
 10. นายวงเดือน  บุญเพ็ง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 2 
  11. นางราตรี  กันรัมย ์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 2 
 12. นายคูณ  ลาลุน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เขต 2 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายกรุง  พรหมจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย 
 2. นายทองขาว  จันทร   รองนายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย 
  3. นายชมพร  ลีลา   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย 
 4. นายณัฐวุฒิ  พรหมจร  ปลัดเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
 5. นางสาวปรีชญาน์  โพธิพิมพ์  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
นายทองจันทร์ กงล้อม    เรียนประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อและตรวจนับสมาชิกสภาฯ ที่
เลขานุการสภาฯ  เข้าร่วมประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียน บูชา  
    พระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
นายนพรัตน์ พรมทา  เมื่อที่ประชุมมาพร้อมเพรียงกัน ผมขอเปิดประชุม 
ประธานสภาฯ 

  
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย            
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 
2564 

นายนพรัตน์ พรมทา  ตามที่สภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย ได้มีการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ  ต าบลสวนกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13      

สิงหาคม 2564 ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาฯ และ   
ส่ งแนบไปพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมไปแล้ วนั้ น  ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๓๓ 
วรรคสอง การแก้ไข  ถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น  

    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมหรือไม่ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม 
นายนพรัตน์ พรมทา  ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕64 

ถามสองครั้ง รับรองให้ยกมือและไม่รับรองให้ยกมือ ถ้าถามครั้งแรกยกมือ 
ครบจะไม่ถามครั้งที่สอง 

ที่ประชุม   รับรอง 11 เสียง 
มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน ๑2 ท่าน และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ดังนี้  

   รับรองรายงานการประชุม จ านวน 11 เสียง  
   ไม่รับรอง จ านวน - เสียง  
   งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายทองจันทร์ กงล้อม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)  

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง 
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ 
แก้ไขในข้อใดแล้วไมใ่ห้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ใน
กรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การ
พิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณา
ข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวด
เดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวัดนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้
ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอ
ลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 50 วรรคสอง ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่น
ด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นายนพรัตน์ พรมทา  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กล่าวรายงานผลการแปรญัตติต่อที่ประชุม 

สภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
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นายชาญชัย วิชาชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายชาญชัย วิชาชัย 
ประธานคณะกรรมการฯ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ตามที่สภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนดวันเสนอค าแปร
ญัตติ ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. นั้น ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้เสนอค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นยืน
ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด 
 จึงขอเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย ทราบ 
 ขอบคุณครับ 

นายนพรัตน์ พรมทา  ขอบคณุประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ประธานสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัย ต้องการซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม    ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการซักถาม 
นายนพรัตน์ พรมทา  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นด้วยกับค าแปรญัตติของ
ประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 หรือไม ่
ถามสองครั้ง เห็นด้วยให้ยกมือและไม่เห็นด้วยให้ยกมือ ถ้าถามครั้งแรกยก 

มือครบจะไม่ถามครั้งที่สอง 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นด้วยกับค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ   

ให้ยกมือขึ้นเหนือหัว  
ที่ประชุม   เห็นด้วย 8 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน 12 ท่าน และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย มีมติ
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 เห็นด้วย  จ านวน  8  เสียง 
   ไม่เห็นด้วย  จ านวน  -  เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน  4  เสียง 
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วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
นายนพรัตน์ พรมทา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการอภิปรายวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย จะมีการลงมติให้มีการอภิปราย 
หรือไม ่ 

ที่ประชุม   สมาชิกสภาฯ มีมติไม่ให้มีการอภิปราย จ านวน 11 เสียง 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน 12 ท่าน และท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย มีมติ
ไม่ให้มีการอภิปราย ดังนี้ 

 ไม่อภิปราย จ านวน 11 เสียง 
 อภิปราย จ านวน - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
นายนพรัตน์ พรมทา  เมื่อไม่มีการอภิปราย ขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม ่

ถามสองครั้ง เห็นชอบให้ยกมือและไม่เห็นชอบให้ยกมือ ถ้าถามครั้งแรกยก
มือครบจะไม่ถามครั้งที่สอง 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ยกมือขึ้นเหนือหัว 

ที่ประชุม   เห็นชอบ 11 เสียง 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน 12 ท่าน และท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย มีมติ
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ดังนี้ 

 เห็นด้วย จ านวน  11  เสียง 
   ไม่เห็นด้วย จ านวน  -  เสียง 
   งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง 
 
    3.2 ญัตติขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายนพรัตน์ พรมทา   เชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลสวนกล้วย ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
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นายกรุง พรหมจันทร์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้า นายกรุง  พรหมจันทร์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย  
   ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย เพ่ือพิจารณาขออนุมัติโอนประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ    
   515,000.00 บาท โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
     เนื่องด้วยเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอ 
   อนุมัตโิอนประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 โครงการ  
   เป็นเงิน 515,000.00 บาท เพ่ือด าเนินการโครงการ ดังนี้ 
   โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ   
   ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ    
   ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12 - บ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1  
   งบประมาณตั้งไว้ 282,500 บาท คงเหลือก่อนโอน 282,500 บาท โอนลดครั้งนี้  
   282,500 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
   โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ   
   ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ    
   ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านทุ่งขนวน หมู่ที่ 1 - บ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11  
   งบประมาณตั้งไว้ 114,800 บาท คงเหลือก่อนโอน 114,800 บาท โอนลดครั้งนี้  
   102,500 บาท คงเหลือหลังโอน 12,300 บาท 
    โอนตั้งจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  งบ 
   ลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ  
   ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายคลองอีสานเขียว - บ้านทุ่งขนวนใต้ หมู่ที่ 12 ขนาด 
   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณวัสดุไม่  
   น้อยกว่า 600.00 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 385,000 บาท 
    โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ   
   ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ    
   ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกบ้านทุ่งขนวนเหนือ หมู่ที่ 11 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2  
   งบประมาณตั้งไว้ 154,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 154,000 บาท โอนลดครั้งนี้  
   130,000 บาท คงเหลือหลังโอน 24,000 บาท 
    โอนตั้งจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบ 
   ลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ    
   ก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายทางเลียบคลองอีสานเขียว ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
   500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์ 
   เมตร งบประมาณ 130,000 บาท 
       เหตุผล 
    เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
   2563 ข้อ 27 และข้อ 30 

-7-/ด้วยหลักการ... 



~ 7 ~ 
 

    ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย  
   จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
    (นายกรุง พรหมจันทร์) 
    นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย 
นายนพรัตน์ พรมทา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถาม 
นายนพรัตน์ พรมทา   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง หรือไม ่
  ถามสองครั้ง อนุมัติให้ยกมือและไม่อนุมัติให้ยกมือ ถ้าถามครั้งแรกยกมือ

ครบจะไม่ถามครั้งที่สอง 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ยกมือขึ้นเหนือหัว 
ที่ประชุม  อนุมัติ 11 เสียง 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน 12 ท่าน และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยมีมติ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้  

  อนุมัต ิจ านวน 11 เสียง  
   ไมอ่นุมัติ จ านวน - เสียง  
   งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
 
    3.3 ญัตติขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อระบบ    
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
นายนพรัตน์ พรมทา   เชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลสวนกล้วย ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
นายกรุง พรหมจันทร์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
นายกเทศมนตรีฯ   ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล 
   สวนกล้วย เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไป  
   เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
   รายการค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 40,872 บาทโดยมี      
   หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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      หลักการ 
     ส านักปลัดเทศบาลต าบลสวนกล้วย มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์  
   วงจรปิด งบประมาณ 40,8720 บาท ดังนี้ 
    โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท    
   คงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 40,872 บาท คงเหลือหลังโอน  
   9,128 บาท 
    โอนตั้งจ่าย แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ   
   ลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อระบบ  
   กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 40,872 บาท 
       เหตุผล 
    เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
   2563 ข้อ 26 และข้อ 27 
    ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย  
   จึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
    (นายกรุง พรหมจันทร์) 
    นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย 
    กล้องวงจรปิด จะน าไปติดตั้งที่ศูนย์พักคอยฯ ณ อาคารเรียน โรงเรียน 
   สายธาร เพ่ือเป็นการ เฝ้าระวัง และสะดวกต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อฯ ที่เข้าพักใน 
   ศูนย์พักคอยฯ ที่เทศบาลฯ จัดตั้งขึ้น โดยจะติดตั้งกล้องทั้งหมด 8 ตัว พร้อม    
   อุปกรณ์อ่ืนๆ 
นายนพรัตน์ พรมทา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
นายทองจันทร์ กงล้อม  ผมนายทองจันทร์ กงล้อม สมาชิกสภาฯ เขต 1  
สมาชิกสภาฯ  สอบถาม กล้องวงจรปิดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ 

สามารถรื้อน ามาติดตั้ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสวนกล้วย ได้หรือไม่  
นายกรุง พรหมจันทร์  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวสามารถน ามาติดตั้งท่ีอาคารส านักงานเทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ  ต าบลสวนกล้วย ได้ 
นายนพรัตน์ พรมทา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไมม่ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถาม 
นายนพรัตน์ พรมทา   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่า

จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือไม ่
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  ถามสองครั้ง อนุมัติให้ยกมือและไม่อนุมัติให้ยกมือ ถ้าถามครั้งแรกยกมือ
ครบจะไม่ถามครั้งที่สอง 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ยกมือขึ้นเหนือหัว 
ที่ประชุม  อนุมัติ 11 เสียง 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน 12 ท่าน และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยมีมติ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ดังนี้  

  อนุมัต ิจ านวน 11 เสียง  
   ไมอ่นุมัติ จ านวน - เสียง  
   งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
 
    3.4 ญัตติขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
นายนพรัตน์ พรมทา   เชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลสวนกล้วย ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
นายกรุง พรหมจันทร์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้า นายกรุง พรหมจันทร์ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย  
   ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ   
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย ตั้ง 
   จ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ  
   เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานส านักงาน และรายการเครื่องคอมพิวเตอร์  
   ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) รายละเอียดดังนี้ 
     หลักการ 
    เพ่ือเป็นค่าจัดชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
    โอนลด แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด าเดินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท คงเหลือ 
   ก่อนโอน 40,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 33,000 บาท คงเหลือหลังโอน 7,000  
   บาท 
   โอนตั้งจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์    
   ประเภทคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  
   โอนตั้งจ่าย จ านวน 16 ,000 บาท เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ     
   กระทรวง ICT ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
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    คุณลักษณะพื้นฐาน 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก ( 2 core) โดยมี     

   ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม      
   สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1  
   หน่วย  

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน 
   ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB   

   หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน  1  หน่วย 
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,336x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย 

  กว่า 12 นิ้ว 
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000  
 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

                       โอนตั้งจ่าย แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์   
   ประเภทคอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดง 
   ภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) โอนตั้งจ่าย จ านวน 17,000 บาท เกณฑ์ราคาและ  
   คุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวง ICT ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก ( 4 core) โดยมี  

   ความเร็วสัญญานนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน 

   ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB   

   หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน  1  หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
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   เหตุผล 
   เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ อาศัยอ านาจตามระเบียบ    

   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
   ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖,๒๗ 

   ด้วยหลักการเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย จึงขอ 
   เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาพเทศบาลสวนกล้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

    (นายกรุง พรหมจันทร์) 
    นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย 
นายนพรัตน์ พรมทา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยต้องการสอบถามหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถาม 
นายนพรัตน์ พรมทา   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือไม ่
  ถามสองครั้ง อนุมัติให้ยกมือและไม่อนุมัติให้ยกมือ ถ้าถามครั้งแรกยกมือ

ครบจะไม่ถามครั้งที่สอง 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ยกมือขึ้นเหนือหัว 
ที่ประชุม  อนุมัติ 11 เสียง 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน 12 ท่าน และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยมีมติ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้  

  อนุมัต ิจ านวน 11 เสียง  
   ไมอ่นุมัติ จ านวน - เสียง  
   งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
 
    3.5 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2564 ตั้งจ่ายประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังเก็บน้ าขนาดใหญ่  
   ขนาด 2,000 ลิตร 
นายนพรัตน์ พรมทา   เชิญผู้บริหารเทศบาลต าบลสวนกล้วย ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
นายกรุง พรหมจันทร์  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
นายกเทศมนตรีฯ   ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล 
   สวนกล้วย เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2564 ตั้งจ่ายประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังเก็บน้ าขนาดใหญ่   
   ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
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      หลักการ 
     เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังเก็บน้ าขนาดใหญ่  
   ขนาด 2,000 ลิตร จ านวน 1 ถัง ๆ ละ 7,000 บาท ดังนี้ 
    โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้  
   สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย   
   หมวดอ่ืน ๆ รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 50,000  
   บาท คงเหลือก่อนโอน 9,128 บาท โอนลดครั้งนี้ 7,000 บาท คงเหลือหลังโอน  
   2,128 บาท 
    โอนตั้งจ่าย แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังเก็บน้ าขนาดใหญ่  
   ขนาด 2,000 ลิตร โอนตั้งจ่าย ครั้งนี้ จ านวน 7,000 บาท    

      เหตุผล 
   เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ อาศัยอ านาจตามระเบียบ    

   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
   ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖,๒๗ 

   ด้วยหลักการเหตุผลดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย จึงขอ 
   เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาพเทศบาลสวนกล้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

    (นายกรุง พรหมจันทร์) 
    นายกเทศมนตรีต าบลสวนกล้วย 
นายนพรัตน์ พรมทา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสัยหรือต้องการสอบถาม 
นายนพรัตน์ พรมทา   ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

รายการถังเก็บน้ าขนาดใหญ่ ขนาด 2,000 ลิตร หรือไม่ 
  ถามสองครั้ง อนุมัติให้ยกมือและไม่อนุมัติให้ยกมือ ถ้าถามครั้งแรกยกมือ

ครบจะไม่ถามครั้งที่สอง 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้ยกมือขึ้นเหนือหัว 
ที่ประชุม  อนุมัต ิ11 เสียง 
มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย อยู่ในห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลสวนกล้วย จ านวน 12 ท่าน และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วยมีมติ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งจ่ายประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการถังเก็บน้ าขนาดใหญ่ ขนาด 2,000 ลิตร ดังนี้  

  อนุมัต ิจ านวน 11 เสียง  
   ไมอ่นุมัติ จ านวน - เสียง  
   งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
นายประเวท  นนท์พันธุกุล ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายกรุง พรหมจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรีฯ  กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย ที่ได้พิจารณาให้ความ 
   เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
   และพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
นายอรรถพล ศรีนวล  เรียนประธานสภาฯ ผมนายอรรถพล ศรีนวล สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ   เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างอยากให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 
   และรวดเร็ว 
นายกรุง พรหมจันทร์  ชี้แจง การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นนโยบายของคณะผู้บริหาร ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ สามารถส ารวจความช ารุดและแจ้งเพ่ือเทศบาลฯจะได้ด าเนินการซ่อมแซมต่อไป 
 
นายบุญส่ง มีศรี   เรียนประธานสภาฯ ผมนายบุญส่ง มีศรี สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ   ขอหารือความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
   การด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในบ้านทุ่งขนวนใต้ และอีกจุดหนึ่งคือจุด 
   บ้านเมธาวินี อยากให้มีการวางท่อระบายน้ า ระยะทางประมาณ 35 เมตร อยาก 
   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาท่อ โดยจะขอแรงชาวบ้านด าเนินการวางท่อ  
นายกรุง พรหมจันทร์  ถ้าเทศบาลฯ มีงบประมาณพอส าหรับด าเนินการ เทศบาลจะเร่ ง
นายกเทศมนตรีฯ ด าเนินการแก้ไขปัญหา ส่วนเรื่องการวางท่อผมจะได้ลงไปส ารวจและหาแนว    
   ทางแก้ไขต่อไป  
นายชาญชัย วิชาชัย  เรียนประธานสภาฯ ผมนายชาญชัย วิชาชัย สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ   แจ้งถนนเส้นบ้านโนนเรือ มีการเททับถนนแต่ไม่สุดเส้นทาง ท าให้น้ าท่วม 
   ขัง อยากขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดหาวัสดุ และให้ชาวบ้านด าเนินการเอง 
นายกรุง พรหมจันทร์  ชี้แจง ปีหน้าขอตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
นายกเทศมนตรีฯ    
นายวงเดือน บุญเพ็ง  เรียนประธานสภาฯ ผมนายวงเดือน บุญเพ็ง สมาชิกสภาฯ เขต 2 
สมาชิกสภาฯ   แจ้งถนนบ้านจ านัน น้ าท่วมขังเส้นทาง ระยะทางประมาณ 200-300  
   เมตร เส้นจาก รพ.สต.จ านันไปเส้นทางการเกษตร 
นายกรุง พรหมจันทร์  ถนนเส้น รพ.สต.จ านัน – ศรีไคร่ ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วในปี 65 ไม่
นายกเทศมนตรีฯ สามารถเพ่ิมโครงการได้แล้ว ในส่วนนี้ขอดูในช่วงปลายปีงบประมาณหากมี       
   งบประมาณเหลือจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
นายทองจันทร์ กงล้อม  เรียนประธานสภาฯ ผมนายทองจันทร์ กงล้อม สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สมาชิกสภาฯ   สอบถามโครงการไฟฟ้าด้านการเกษตร ไม่เห็นมีการตั้งงบประมาณไว้ 
นายกรุง พรหมจันทร์  ชี้แจง สาเหตุที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ สืบเนื่องจากผู้บริหารได้ประสาน
นายกเทศมนตรีฯ ขอรับการสนับสนุนจากไฟฟ้าในการด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งใน 
   ปีงบประมาณนี้ ได้รับอนุมัติแล้ว จ านวน 6 โครงการ และหวังว่าในปีงบประมาณ 
   หน้าจะได้รับอนุมัติเพ่ิมอีก 

-14-/นายนพรัตน์... 
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นายนพรัตน์ พรมทา  มีท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม ่
ประธานสภาฯ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
  

 
 

        (ลงชื่อ)                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
             (นายทองจันทร์ กงล้อม) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล     
สวนกล้วย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้ง 2 เป็นการถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ ....1.....        
เดือน กันยายน พ.ศ.2564 
 

  (ลงชื่อ)                             ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      ( นายบุญส่ง มีศร ี) 
 
 

  (ลงชื่อ)           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      ( นายวินัย จอมภู ) 
  
 

  (ลงชื่อ)            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               ( นางสาวศศิกานต์ หอมทรัพย์ ) 

 
 

 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ประชุมเมื่อวันที่ 30 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย มีมติรับรองแล้วในคราวประชุมสภา  
สมัย……สามัญ………สมัยที่....3.....ครั้งที่...1.....เมื่อวันที่....18........เดือน......ตุลาคม.........พ.ศ. ....2564......... 
 
 
 
 
 

            (ลงชื่อ)            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
               ( นายนพรัตน์ พรมทา ) 
                ประธานสภาเทศบาลต าบลสวนกล้วย 

 


